

ประจำวันที่ 1-7 เมษายน 2558

ไตรมาส 1 ปี 58 ไทยส่งออกข้าวได้ 2 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับรายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัส เศรษฐกิจถึงภาพรวมการส่งออกข้าวไตรมาส 1 ปี 2558 ว่า ไตรมาส 1 ปี 58 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 2 ล้านตัน โดยยอมรับว่า เป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้ที่ทางสมาคมฯ ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตันนั้นอาจจะต้องเหนื่อย เพราะเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างตลาดแอฟริกาอาจจะมีการหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งซึ่งมีราคาถูกกว่าไทย โดยปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ของไทย นั้นขายในราคาตันละ 395-405 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เวียดนามตันละ 360-370 ดอลลาร์สหรัฐฯ, ปากีสถาน ตันละ 350-360 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอินเดีย 370-380 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูสถานการณ์และปัจจัยในครึ่งปีหลังที่จะเข้ามาหนุนการส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะการส่งออกข้าวไปยังจีน ซึ่งปัจจุบันมีการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวมถึงประเทศอินเดีย อาจจะชะลอขายข้าว เพราะสต็อกข้าวของอินเดียนั้นมีปริมาณที่ลดลง จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกข้าว

ที่มา INN NEWS

ข้าวค้างส่ง-หลุดจำหน่ายเกลี้ยง 12 รายแย่งซื้อได้เงิน 292 ล.

นางจินตนา ชัยวรธรรมการ ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า จากการที่ อคส.ได้เปิดประมูลข้าวเปลือกและข้าวสารที่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลชุดก่อนที่ยังค้างส่งมอบให้กับคลัง/โกดังกลางของรัฐบาล และหลุดจำหน่ายในยุ้งฉางของเกษตรกร ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)รวม 53,208 ตัน แยกเป็น ข้าวเปลือกที่จำหน่ายในยุ้งฉางของเกษตรกรและหลุดจำหน่ายจากไม่มาไถ่ถอนในเวลาที่กำหนดปริมาณ 37,331 ตัน และข้าวสารที่โรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำส่งมอบเข้าคลังกลางไม่ได้เนื่องจากไม่ได้คุณภาพอีกปริมาณ 15,877 ตัน ทั้งนี้ในรายละเอียดข้าวที่นำมาเปิดประมูลดังกล่าวเป็นข้าวในโครงการรับจำนำและข้าวที่หลุดจำหน่ายของ ธ.ก.ส.ในโครงการปี 2548/49 ปี 2552/53 และปี 2554/55 โดยในการเปิดประมูลซื้อขายเมื่อ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถขายข้าวได้ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 292 ล้านบาท

"ข้าวที่นำมาเปิดประมูลดูจากสภาพแล้วคงนำมาบริโภคไม่ได้ อย่างข้าวเปลือกต้องนำไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไม่ก็ไปเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้าวสารน่าจะเช่นกัน แต่ก็มีข้าวที่ยังพอใช้ได้ไม่มากแต่โดยรวมแล้วน่าจะนำไปเลี้ยงสัตว์มากกว่าจะนำไปบริโภค"

อย่างไรก็ดีข้าวที่เปิดประมูลในครั้งนี้มีผู้ประกอบการมาเสนอซื้อ 14 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการอาหารสัตว์ โดยเอกชนสามารถประมูลข้าวไปได้ทั้งหมดและเป็นราคาที่อคส.ค่อนข้างพอใจมาก อาทิ ข้าวปี 2548/49 ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิได้ราคาเฉลี่ย 2.00-8.01 พันบาท/ตัน สาเหตุที่ราคามีช่องห่างกันมาก เนื่องจากราคา 2.00 พันบาท/ตัน เป็นข้าวเปลือกที่ไม่มีเนื้อข้าว ส่วนที่ราคา 8.01 พันบาท/ตัน ยังมีเนื้อข้าวอยู่บ้างแต่ก็ใช้ไม่ค่อยได้ ส่วนข้าวปีการผลิต 2552/53 ข้าวเปลือก 5% ราคาอยู่ที่ 4.01 พันบาท/ตัน และข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ 8.01 พันบาท/ตัน ส่วนข้าวปีการผลิต 2554/55 ได้ราคาดี โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ได้ที่ 4.00 พันบาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวราคาดีที่ 3.10 พันบาท/ตัน

ขณะที่ข้าวสาร ที่เป็นข้าวเหนียวได้ราคาดีที่ 7.00 พันบาท-1.00 หมื่นบาท/ตัน ข้าวสารหอมมะลียูที่ 8.01 พันบาท-1.20 หมื่นบาท/ตัน ข้าวสารปีการผลิต 2554/55 ข้าวสารหอมมะลิ ได้ราคา 1.39 หมื่นบาท/ตัน ข้าวท่อนและปลายข้าวได้ราคาดีที่ 8.05-9.05 พันบาท/ตัน โดยราคานี้ถือเป็นราคาที่ดีเพราะข้าวเปลือก 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 พันบาท/ตัน

"ในจำนวน 12 รายนี้ก็ได้ข่าวกระจายกันไป แล้วแต่ว่าใครจะเสนอราคา มา โดยผลการประมูลได้เสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุมัติไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโรงสีที่ เสนอราคาสูงสุด เช่น บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร่ซ่า , โรงสีธนสรไรซ์, มหาทรัพย์ฟีด, โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย เป็นต้น"

อนึ่ง จากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เปิดประมูลระบายข้าวสารในสต็อกเป็นการทั่วไป รวม 2 ครั้งนับแต่ต้นปี 2558 สามารถระบายข้าวได้กว่า 1.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยในการระบายครั้งที่ 1/2558 ระบาย ได้ปริมาณ 4.96 แสนตัน มูลค่า 7.85 พันล้านบาท ครั้งที่ 2/2558 ระบายได้กว่า 7 แสนตัน มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท ส่วนการประมูลครั้งที่ 3 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ชะลอออกไป ก่อน เพื่อให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำลง จากเป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ก.เกษตรฯ ส่งเสริมพัฒนาข้าวเหนียว หวังดันราคาตันละ 13,000 บาท

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้การบริหารจัดการข้าวมีการแยกประเภทข้าวออกเป็นแต่ละชนิด เพื่อให้การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาเกิดความชัดเจน และตรงเป้าหมาย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้นำเรื่องข้าวเหนียวมาพิจารณา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อ ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาไทย

โดยปัจจุบันไทยมีการผลิตข้าวเหนียวเพื่อบริโภคภายในประเทศร้อยละ 95 และมีการส่งออกข้าวเหนียวร้อยละ 5 ซึ่งเพาะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวทั้งประเทศประมาณ 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 5 – 8 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเหนียวอันดับหนึ่งในตลาดโลก โดยผู้บริโภครส่วนใหญ่ทั้งในอาเซียน และตลาดเอเชีย ที่เป็นประเทศผู้นำข้าวเหนียวกว่าร้อยละ 50 ในตลาดโลกยังนิยมบริโภคข้าวเหนียวจากไทย

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตและการค้าข้าวเหนียวของไทย ยังประสบปัญหาทั้งด้านประสิทธิภาพ การผลิต การพัฒนาองค์ความรู้ของชาวนา การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดซึ่งราคาข้าวเปลือกในแต่ละปีมีความผันผวนมาก ส่งผลให้ชาวนาส่วนใหญ่ที่เป็นชาวนารายย่อยจากการปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ซึ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทยเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งควบคุม ดูแล เพื่อให้ การบริหารจัดการข้าวเหนียวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ “โครงการส่งเสริมการผลิตและการค้าข้าวเหนียว” ซึ่งมีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต กระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวตระหนักถึงการทำนาธรรมชาติ เลิกการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเป้าหมายเข้าสู่ Smart Farmer ผู้ผลิตข้าวเหนียว โดยมีเป้าหมายในการสำรวจ/คัดกรอง Smart Farmer และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรี๊งด้านข้าวเหนียวในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายไม่ต่ำกว่าอำเภอละ 40 คน ตลอดทั้งส่งเสริมการปรับเปลี่ยนจากการทำนาข้าวเหนียวที่ใช้สารเคมี เป็นการทำนาธรรมชาติร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในไทย ในระยะเวลา 3 ปี ช่วงฤดูปลูก 2558/59-2560/61

ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในช่วงฤดูนาปี 2558/59 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น ช่วงฤดูนาปรัง 2558/59 ดำเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวนาปรัง 10,000 ไร่ขึ้นไป ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ อุดรธานีหนองคาย สกลนคร นครพนม

ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ และฤดูนาปี 2559/60 - 2560/61 และนาปรังทุกจังหวัดที่ปลูกข้าวเหนียว จะดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวทั้งหมด สำหรับการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. ส่งเสริมการทำนาตามหลักชาวนาธรรมชาติ และ 4. การเชื่อมโยงตลาด

“แม้ว่าขณะนี้ราคาข้าวเหนียวยังไม่มีปัญหา แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อม เนื่องจากที่ผ่านมาราคาข้าวเหนียวมีความผันผวน โดยช่วงขาขึ้นราคาจะอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท ขณะที่ช่วงราคาลงจะอยู่ที่ตันละ 5,300-5,400 บาท จึงเป็นสินค้าที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ คาดหวังให้ราคาข้าวเหนียวอยู่ที่ประมาณตันละ 13,000 บาท โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้านข้าวเหนียว เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบตลาดให้สนับสนุนข้าวเหนียวของเกษตรกร ทำให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเอง” นายอานวย กล่าว

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ข้าวพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูงฉลองปทุมธานี 200 ปี

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองงานครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ได้คิดค้นวิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตั้งชื่อว่าพันธุ์ กข.7 หรือพันธุ์ 200 ปี ปทุมธานี ทั้งนี้จังหวัดมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพิ่มผลผลิตและมีรายได้ดีขึ้น โดยพยายามจะเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อขายมาเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ แม้ว่าจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากกว่าปกติ แต่ก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัว

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวว่า กรมการข้าวมีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์บริสุทธิ์ พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายบางส่วน แต่เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ดีจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร กรมการข้าวได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยใช้เวลาในการศึกษานานกว่า 10 ปี มีการนำพันธุ์ กข.57 ไปให้เกษตรกรทดลองปลูกจนได้สายพันธุ์ที่แข็งแรง เกิดจากการนำข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และ IR 64 มีคุณสมบัติในการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนทานต่อสภาพอากาศหนาว และปลูกได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญคือให้ผลผลิตสูง

สำหรับข้าวพันธุ์ปทุมธานี 200 อยู่ในขั้นตอนกำลังเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร คือทางศูนย์วิจัยกำลังผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อส่งต่อไปให้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่ายให้เกษตรกรต่อไป พันธุ์นี้นอกจากจะใช้เป็นข้าวขาวบริโภคได้แล้ว เรายังจะใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ได้ด้วย เช่น แป้งข้าวเจ้า ซึ่งก็จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานียังได้เผยแพร่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง คือไม่ต้องขังน้ำในนาข้าวตลอดกระบวนการ และแนะนำให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังนาอย่างเผือก ซึ่งพบว่าได้กำไรเท่ากับการทำนา 20 ไร่ วิธีนี้จะเป็นทางเลือกให้ชาวนาในช่วงที่กรมชลประทานขอให้งัดในช่วงทำนาปรังในหน้าแล้งด้วย

ที่มา [หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

เอฟเอโอเผยราคาอาหารโลกลดลงในเดือนมีนาคม

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) แถลงว่า ราคาอาหารโลกลดลงในเดือนมีนาคม เนื่องจากปริมาณสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ เช่น ธัญพืชและเนื้อสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนีราคาของเอฟเอโอซึ่งเป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอาหารรายเดือนเช่น ธัญพืช พืช น้ำมัน ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์และน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 173.8 จุดในเดือนมีนาคม ต่ำกว่า 2.6 จุดที่ระบุไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ เอฟเอโอปรับเพิ่มแนวโน้มตัวเลขการผลิตธัญพืชทั่วโลกเมื่อปี 2558 มาอยู่ที่ 2,544 ล้านตัน มากกว่าที่

คาดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2 ล้านตัน สำหรับปริมาณธัญพืชในคลังปี 2557-2558 คาดไว้ว่ามีปริมาณ 645.3 ล้านตัน จากที่คาดไว้ 630.5 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

อินโด ลาว ฟิลิปปินส์ เร่งหาวิธีพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน

ปัจจุบันอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่นำเข้าข้าวในปริมาณสูง เนื่องจากมีการผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงพยายามที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการปลูกข้าว โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ในการทดลองและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดในปี 2558 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นข้าวในภูมิภาค เฟส 2 (Workshop on the Regional Rice Initiative Phase 2) พร้อมทั้งได้เริ่มทดลองการปลูกข้าวเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยมีผลความคืบหน้าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ดังนี้

1.ฟิลิปปินส์ สามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้น 27 % ในพื้นที่นาร่องและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 17 % ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีสู่ความยั่งยืน

2.อินโดนีเซียได้ทำการทดลองเพิ่มปริมาณการปลูกข้าวและพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20 %

3.สปป.ลาว ได้เน้นการปรับระดับนโยบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ข้าว รวมทั้งรัฐบาลได้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้เป็นประเด็นสำคัญควบคู่กับการปกป้องระบบนิเวศและสภาพภูมิประเทศ

ทั้งนี้จากผล Workshop ทำให้ FAO มีความพึงพอใจและเร่งพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อให้ประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาการปลูกข้าวได้เอง ซึ่ง FAO ได้เน้นประเด็นการเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการปลูกข้าวในภูมิภาค เฟส 2 โดยเริ่มชี้แจงแก่ประเทศสมาชิกเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาในที่ประชุมองค์การภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Organization's Asia and Pacific regional conference) เพื่อปรับปรุงการผลิตข้าวรวมทั้งระบบการเกษตรผสมผสาน อาทิ ข้าว-ปลา, ข้าว-ผัก โดยมีความท้าทายในหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วของพื้นที่เพาะปลูกกลายเป็นชุมชนเมือง รวมถึงภาวะการขาดแคลนแรงงานด้านเกษตรกรรมและช่วงอายุของเกษตรกร

ที่มา Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2558 มีจำนวน 480,490 ตัน มูลค่า 190.516 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 17.6% และมูลค่าลดลง 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 583,294 ตัน มูลค่า 256.184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค.-31 มี.ค. 2558 มีจำนวน 904,954 ตัน มูลค่า 382.216 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 25.6% และมูลค่าลดลง 27.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 1.219 ล้านตัน มูลค่า 529.777 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เหลือประมาณ 900,000 ตัน โดยเป้าหมายดังกล่าวถือเป็นเป้าหมายรายไตรมาสที่ต่ำที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทานของข้าวไทยและอินเดียมีจำนวนมาก ทั้งนี้สมาคมอาหารฯ ได้คาดการณ์ว่าปี 2558 ปริมาณการส่งออกข้าวจะมากกว่า 7 ล้านตัน ซึ่งรวมประมาณการส่งออกข้าว อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังจีน โดยในปีนี้คาดว่าจะการส่งออกอย่างไม่เป็นทางการจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดของรัฐบาลจีน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวรวมปี 2557 ทั้งหมดประมาณ 7.5 ล้านตัน (การค้าอย่างเป็นทางการ 6.5 ล้านตัน และข้าวที่ลักลอบส่งออกไปทางชายแดนไปยังประเทศจีน 1 ล้านตัน) มูลค่าการส่งออก 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกข้าวไปจีน 2.1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 1.4 ล้านตัน และสมาคมอาหาร

เวียดนามตั้งเป้าหมายว่าปี 2558 จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.0 - 7.5 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าเป็นตลาดส่งออกจีน ประมาณ 2.4 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 1.5 - 2.0 ล้านตัน อินโดนีเซีย 1.1 - 1.5 ล้านตัน และมาเลเซีย 0.5 - 1.1 ล้านตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามมีแนวโน้มทรงตัว ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อจากจีนจะชะลอการซื้อลง ขณะที่ในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากอินเดียและปากีสถานซึ่งมีราคาถูกกว่าเวียดนาม โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (free-on-board (FOB) Saigon Port) เทียบกับระดับ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีรายงานว่า เวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการจำหน่ายข้าวกับประเทศโกตดิวัวร์ เคนยา แองโกลา โมซัมบิก และมาดากัสการ์ รวมทั้งมีการตั้งคลังสินค้าในประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ แคเมอรูน แองโกลา โมซัมบิก ซึ่ง FAO คาดการณ์ว่าในปี 2558 ภูมิภาคแอฟริกาจะบริโภคข้าวประมาณ 24 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 75,867 ตัน เพิ่มขึ้น 101.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,676 ตัน ในเดือน ก.พ. ที่ผ่าน และเพิ่มขึ้น 112.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,757 ตัน ในเดือน มี.ค. 2557 โดยในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 149,464 ตัน เพิ่มขึ้น 77.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,330 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 53,489 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 17,080 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 47.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 70,590 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 47.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 8,305 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 5.6% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 53,877 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 18,835 ตัน มาเลเซีย 14,333 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,190 ตัน โปแลนด์จำนวน 13,192 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,989 ตัน เบลเยียม 4,569 ตัน สหราชอาณาจักร 4,261 ตัน และสเปน 4,072 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน Bulog ของอินโดนีเซีย คาดการณ์ว่าในปี 2558 อินโดนีเซียจะสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 73.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2557 ซึ่งมีประมาณ 70.6 ล้านตัน คิดเป็น 4% และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 82.1 ล้านตัน

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2559 ในกรณีที่อินโดนีเซียไม่สามารถผลิตข้าวได้ตามเป้าหมายนั้นอาจจำเป็นต้องนำเข้าข้าว เนื่องจากสต็อกข้าวมีประมาณ 1.7 - 1.8 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศได้ประมาณ 6 เดือน ดังนั้นอาจจำเป็นต้องนำเข้าข้าวประมาณ 3.2 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการดำเนินโครงการ Raskin สำหรับผู้ยากไร้ที่ต้องใช้ข้าวประมาณ 2.8 ล้านตัน ทั้งนี้ Bulog จะพิจารณาการนำเข้าข้าวโดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ระดับการผลิต ราคา และปริมาณสต็อกข้าว

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา Bulog ได้แต่งตั้งให้ Ms. Lenny Sugihat เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ Bulog แทน Mr. Sutarto Alimoeso

ที่มา Oryza.com

จีน

มีรายงานว่า ทางกรจีนได้ซื้อข้าวกลางฤดูและข้าวปลายฤดู (Middle to late-season rice) ปีเพาะปลูก 2557/2558 ที่สิ้นสุดลงเมื่อ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 28.07 ล้านตัน สำหรับเก็บในสต็อกข้าว ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 4.6% โดยบริษัท ไชน่า เกรน รีเสิร์ฟ คอร์ป (Sinograin) เปิดเผยว่า การซื้อข้าวครั้งนี้ช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวนา

ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว บริษัท Sinograin ได้เปิดประมูลขายข้าวกลางฤดูและปลายฤดู รวมจำนวน 44.6 ล้านตัน ในพื้นที่เพาะปลูกหลักๆ เพื่อระบายสต็อกและเตรียมพื้นที่รอข้าวล็อตใหม่ อีกทั้งยังเพิ่มความจุของโรงเก็บข้าวขึ้นอีก 3.8 ล้านตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้าว

ในปี 2557 กรมศุลกากรจีนสามารถยึดข้าวได้กว่า 0.2 ล้านตัน มูลค่า 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการลักลอบนำเข้าข้าว ประมาณ 467 คดี ทั้งนี้ในปี 2558 หลังจากเทศกาลตรุษจีน คาดการณ์ว่าจีนจะนำเข้าข้าวอย่างเป็นทางการจาก 9 บริษัทของพม่า แม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาหลังเก็บเกี่ยวของจีน (ธันวาคม – มกราคม) และไม่ใช่วงเวลานำเข้าข้าวของจีน (เมษายน – มิถุนายน) ซึ่งจีนได้นำเข้าข้าวจากพม่าแล้วประมาณ 0.8 ล้านตัน คาดการณ์ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (KAFTC) ได้ยกเลิกการซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (Brown medium-grain non-glutinous rice) จำนวนรวม 25,000 ตัน ที่มีการประมูลเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาที่มีการยื่นเสนอสูงเกินไป ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว KAFTC ได้ประกาศผลการประมูลในครั้งนี้อย่างดี โดยตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown short-grain non-glutinous rice) จำนวนรวม 33,897 ตัน จากจีน ในราคา 879.95-890 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายใน 30 มิ.ย. ศกนี้

เมื่อเดือนกันยายน 2557 เกาหลีใต้ได้แจ้งให้องค์การการค้าโลก (WTO) ว่าได้กำหนดภาษีนำเข้าข้าวเป็น 513% เพื่อจะเปิดตลาดนำเข้าข้าวในปี 2558 หลังจากที่มีการเข้ามาตากรจำกัดการนำเข้าข้าวตามโครงการ Minimum Market Access (MMA) มากกว่า 20 ปีโดยการนำเข้าข้าวปริมาณ 408,700 ตัน แรกต้องเสียภาษี 5% แต่นอกเหนือจากปริมาณดังกล่าวต้องเสียภาษี 513% ทั้งนี้สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน เวียดนาม และไทยได้ยื่นเรื่องคัดค้านไปทาง WTO แล้ว ซึ่งหาก 5 ประเทศผู้ส่งออกไม่เห็นด้วยกับการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าดังกล่าว เกาหลีใต้ก็ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่กำหนดไว้ได้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

การส่งออกข้าวอินเดียลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เนื่องจาก ประเทศอิหร่านมีมาตรการกำหนดภาษีนำเข้าเป็น 40% ทั้งนี้การส่งออกข้าวของอินเดีย 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ (เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) ยังคงทรงตัว ในขณะที่เดียวกันสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 มีประมาณ 22.79 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งประมาณ 29.9 ล้านตัน คิดเป็น 24% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งประมาณ 21.57 ล้านตัน คิดเป็น 5.5% อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวดังกล่าวสูงกว่าปริมาณสำรองข้าวระดับปกติ (Buffer and Strategic Reserve Norms) ที่ควรมีประมาณ 13.8 ล้านตัน คิดเป็น 65%

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน รายงาน ปริมาณการส่งออกข้าวในครั้งแรกของปีงบประมาณ ปี 2557/58 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) ประมาณ 1.8 ล้านตัน มูลค่า 976.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ ปี 2556/57 ซึ่งประมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่า 944.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 5.9% และ 3.5%

ตามลำดับ โดยปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาดิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.3 ล้านตัน มูลค่า 294.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นประมาณ 0.3 ล้านตัน มูลค่า 302.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 3.7% และ 2.6% ตามลำดับ ปริมาณการส่งออกข้าวข้าวอื่นๆเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.4 ล้านตัน มูลค่า 649.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน มูลค่า 674.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 5.6% และ 3.8% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปากีสถานกำลังพิจารณาจะส่งออกข้าวไปยังจีนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการเจรจาเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังจีนปีละ 200,000 ตัน เนื่องจากจีนต้องการข้าวจากปากีสถานเพิ่มมากขึ้น และปากีสถานสามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ถึง 600,000 – 700,000 ตัน ในปีงบประมาณ 2556/57 (กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557) โดยปากีสถานได้ส่งออกข้าวไปยังจีน ประมาณ 353,675 ตัน มูลค่า 128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The Economic Research Service; ERS) เปิดเผย ในรายงาน Rice Outlook ประจำเดือนมีนาคม 2558 ว่า ปริมาณอุปทานข้าวของสหรัฐฯ ปี 2014/15 คาดการณ์คงที่จากเดือนก่อน ที่ 275.9 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 11% โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 198.1 ล้าน cwt เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 75.5 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ปี 2014/15 คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 221.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศมีขนาด 2.92 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้น 18% จากปีที่ผ่าน ส้าหรับผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อพื้นที่ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 7,572 ปอนด์ต่อเอเคอร์ สำหรับอัตราการบริโภคภายในประเทศ ปี 2014/15 คาดการณ์ที่ 131.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค 99.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 4% ส่วนข้าวเมล็ดกลาง และสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค 32.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่ผ่านมา

ปริมาณสต็อกข้าวของสหรัฐฯ ปี 2014/15 คาดการณ์ที่ 41.9 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีอัตราการสำรองข้าวเพื่อการบริโภคโดยรวมที่ 17.4% โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 27.1 ล้าน cwt เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 67% มีอัตราการสำรองข้าวเพื่อการบริโภคที่ 16.5% เพิ่มขึ้นจากระดับ 10.3% จากปีก่อนหน้า ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 11.5 ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% และมีอัตราการสำรองข้าวเพื่อการบริโภคที่ 17.9%

คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) ปี 2014/15 อยู่ที่ 18.1-18.9 เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา สำหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ 12.2-12.8 เหรียญสหรัฐฯ/cwt ต่ำกว่าปีก่อนหน้า และนับว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2010/11 ส่วนข้าวเมล็ดกลาง (California Milled rice) ราคาอยู่ที่ 19.8-20.8 เหรียญสหรัฐฯ/cwt และราคาข้าวชนิดอื่นๆ (All rice) อยู่ที่ 14.0-14.6 เหรียญสหรัฐฯ/cwt

ในช่วง 6 เดือนแรก (ส.ค. 57-ม.ค. 58) ของปีการตลาด 2014/15 (ส.ค.-ก.ค.) ปริมาณการนำเข้าข้าว ของสหรัฐฯอยู่ที่ 383.3 พันตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทย 210.8 พันตัน 2. อินเดีย 57.6 พันตัน 3. เวียดนาม 44.9 พันตัน 4.ออสเตรเลีย 22.4 พันตัน 5. ปากีสถาน 11.6 พันตัน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรก (ส.ค. 57-ก.พ. 58) ของปีการตลาด 2014/15 (ส.ค.-ก.ค.) ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯอยู่ที่ 2,458.9 พันตัน โดยส่งไปยังประเทศเม็กซิโก 543.7 พันตัน 2.ประเทศญี่ปุ่น 335.6 พันตัน 3.ประเทศเฮติ 217.6 พันตัน 4.ประเทศเวเนซุเอลา 194 พันตัน 5.ประเทศตุรกี 192.5 พันตัน 6.ประเทศ 7.โคลัมเบีย 139.8 พันตัน และ8.ประเทศอิรัก 123.5 พันตัน เป็นต้น

ที่มา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และ ERS Rice Outlook March 2015